

หนังสือแนะนำ ประจำสัปดาห์

#พร้อมให้บริการแล้ววันนี้

ณ หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช



ติดตามการประชาสัมพันธ์หนังสือแนะนำได้ที่



<https://arc.nstru.ac.th/>



<https://www.facebook.com/arc.nstru>



สามารถติดต่อขอยืมได้ที่ หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช



◀ เลขเรียกหนังสือ : **SET 332.6 ต172ท 2564**

หนังสือ "หลักการลงทุน" เล่มนี้ เขียนโดย ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อยู่ในกลุ่มวิชาที่ 2 เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน ภายใต้หลักสูตรการวิเคราะห์และการจัดการลงทุนขั้นพื้นฐาน โดยมีโครงสร้างเนื้อหาที่สำคัญ แบ่งออกเป็น 6 บท ได้แก่ บทที่ 1 หลักการลงทุนเบื้องต้น บทที่ 2 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการจัดการข้อมูลเพื่อการลงทุน บทที่ 3 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย บทที่ 4 มูลค่าเงินตามเวลา บทที่ 5 การคำนวณอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง และบทที่ 6 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกลุ่มหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังอธิบายแนวคิดและการคำนวณอัตราผลตอบแทนที่มีการปรับค่าความเสี่ยงแบบต่างๆ เหมาะสำหรับอาจารย์ นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ และผู้ที่สนใจจะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการลงทุน



◀ เลขเรียกหนังสือ : **SET 658.15 ต172พ 2564**

หนังสือ "พื้นฐานการเงินธุรกิจ" เล่มนี้ เขียนโดย ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อยู่ในกลุ่มวิชาที่ 2 เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน ภายใต้หลักสูตรการวิเคราะห์และการจัดการลงทุนขั้นพื้นฐาน โดยมีโครงสร้างเนื้อหาที่สำคัญ แบ่งออกเป็น 5 บท ได้แก่ บทที่ 1 หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ บทที่ 2 หลักการเบื้องต้นของงบประมาณลงทุน บทที่ 3 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างเงินทุน บทที่ 4 การจัดการเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการวิเคราะห์บริษัท และบทที่ 5 หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียนเบื้องต้น เหมาะสำหรับอาจารย์ นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ และผู้ที่สนใจจะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเงินธุรกิจ และผู้ที่ต้องการเตรียมตัวทดสอบหลักสูตรการวิเคราะห์และการจัดการลงทุนขั้นพื้นฐาน (AISA) ได้ใช้เป็นแหล่งประกอบการค้นคว้าอีกแหล่งหนึ่ง



◀ เลขเรียกหนังสือ : **SET 657.3 ต172ก 2564**

หนังสือ "การวิเคราะห์งบการเงิน" เล่มนี้ เขียนโดย ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อยู่ในกลุ่มวิชาที่ 2 เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน ภายใต้หลักสูตรการวิเคราะห์และการจัดการลงทุนขั้นพื้นฐาน โดยมีโครงสร้างเนื้อหาที่สำคัญ แบ่งออกเป็น 11 บท ได้แก่ บทที่ 1 งบการเงิน บทที่ 2 งบแสดงฐานะการเงิน บทที่ 3 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บทที่ 4 งบกระแสเงินสด บทที่ 5 แนวคิดและเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์งบการเงิน บทที่ 6 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน บทที่ 7 สินค้าคงเหลือ บทที่ 8 สินทรัพย์ทางการเงิน บทที่ 10 หนี้สินทางการเงินและสัญญาเช่า และบทที่ 11 งบการเงินรวม ซึ่งหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับอาจารย์ นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจจะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์งบการเงิน



เลขเรียกหนังสือ : SET 332.60218 ต172ม 2564

หนังสือ "มาตรฐานสากลด้านการวัดผลการดำเนินงานการลงทุน" เล่มนี้ เขียนโดย ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อยู่ในกลุ่มวิชาที่ 1 จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ภายใต้หลักสูตรการวิเคราะห์และการจัดการลงทุนขั้นพื้นฐาน โดยมีโครงสร้างเนื้อหาที่สำคัญ แบ่งออกเป็น 2 บท ได้แก่ บทที่ 1 แนวคิดและความสำคัญของมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานระดับสากล ซึ่งประกอบด้วย ความสำคัญ วัตถุประสงค์ โครงสร้างและแนวคิดหลักของมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานระดับสากล และบทที่ 2 สรุปข้อกำหนดของมาตรฐานการวัดผลการ

ดำเนินงานระดับสากล หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับอาจารย์ นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตร เศรษฐศาสตร์ ผู้ที่สนใจจะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสากลด้านการวัดผลการดำเนินงานการลงทุน



เลขเรียกหนังสือ : SET 332.6 ต172ก 2564

หนังสือ "เกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุน" เล่มนี้ เขียนโดย ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อยู่ในกลุ่มวิชาที่ 1 จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ภายใต้หลักสูตรการวิเคราะห์และการจัดการลงทุนขั้นพื้นฐาน โดยมีโครงสร้างเนื้อหาที่สำคัญ แบ่งออกเป็น 7 บท ได้แก่ บทที่ 1 ภาพรวมของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล บทที่ 2 เกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่นักวิเคราะห์การลงทุน บทที่ 3

เกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (หุ้นสามัญ) บทที่ 4 เกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ บทที่ 5 เกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง บทที่ 6 เกณฑ์และแนวปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริษัทจดทะเบียน และบทที่ 7 เกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์อื่นๆ หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับอาจารย์ นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตร เศรษฐศาสตร์ ผู้ที่สนใจจะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุน





เลขเรียกหนังสือ : SET 332.632 ต172ก 2564

หนังสือ "การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้" เล่มนี้ เขียนโดย ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อยู่ในกลุ่มวิชาที่ 3 การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ ลงทุนภายใต้หลักสูตรการวิเคราะห์และการจัดการลงทุนขั้นพื้นฐาน โดยมีโครงสร้างเนื้อหาที่สำคัญ แบ่งออกเป็น 7 บท ได้แก่ บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตราสารหนี้และตลาดตราสารหนี้ บทที่ 2 ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ บทที่ 3 การประเมินมูลค่าตราสารหนี้ที่ไม่มีอุปชั่นแฝง บทที่ 4 ผลตอบแทนและความสัมพันธ์กับราคาตราสารหนี้ บทที่ 5 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย บทที่ 6 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิต และบทที่ 7 กลยุทธ์การลงทุนในตราสารหนี้เบื้องต้น เหมาะสำหรับอาจารย์ นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ผู้ที่สนใจจะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้



เลขเรียกหนังสือ : SET 332.632 ต172ก 2564

หนังสือ "การวิเคราะห์การลงทุนในกองทุนรวม" เล่มนี้ เขียนโดย ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อยู่ในกลุ่มวิชาที่ 3 การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ ลงทุนภายใต้หลักสูตรการวิเคราะห์และการจัดการลงทุนขั้นพื้นฐาน โดยมีโครงสร้างเนื้อหาที่สำคัญ แบ่งออกเป็น 4 บท ได้แก่ บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม บทที่ 2 ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวม บทที่ 3 การวิเคราะห์และกลยุทธ์การลงทุนในกองทุนรวม และบทที่ 4 การลงทุนในกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงและ/หรือมีความซับซ้อน หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับอาจารย์ นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ผู้ที่สนใจจะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุนในกองทุนรวม



เลขเรียกหนังสือ : SET 332.632 ต172ก 2564

หนังสือ "การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน" เล่มนี้ เขียนโดย ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อยู่ในกลุ่มวิชาที่ 3 การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ ลงทุนภายใต้หลักสูตรการวิเคราะห์และการจัดการลงทุนขั้นพื้นฐาน โดยมีโครงสร้างเนื้อหาที่สำคัญ แบ่งออกเป็น 6 บท ได้แก่ บทที่ 1 ภาพรวมการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ บทที่ 2 การวิเคราะห์ผู้ลงทุน บทที่ 3 การจัดสรรสินทรัพย์ลงทุน บทที่ 4 การกำหนดกลยุทธ์และการสร้างกลุ่มหลักทรัพย์ บทที่ 5 การติดตามประเมินผลและปรับกลุ่มหลักทรัพย์ และบทที่ 6 การจัดทำ

นโยบายการลงทุนและกรณีศึกษา หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับอาจารย์ นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ผู้ที่สนใจจะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน



เลขเรียกหนังสือ : SET 332.64 ต172ก 2564

หนังสือ "การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารอนุพันธ์" เล่มนี้ เขียนโดย ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อยู่ในกลุ่มวิชาที่ 3 การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ ลงทุนภายใต้หลักสูตรการวิเคราะห์และการจัดการลงทุนขั้นพื้นฐาน โดยมีโครงสร้างเนื้อหาที่สำคัญ แบ่งออกเป็น 8 บท ได้แก่ บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ บทที่ 2 ความรู้พื้นฐานและการประยุกต์ใช้สัญญาฟอว์เวิร์ด บทที่ 3 ความรู้พื้นฐานสัญญาฟิวเจอร์ส บทที่ 4 การประเมินมูลค่าและการประยุกต์ใช้สัญญาฟิวเจอร์ส บทที่ 5 ความรู้พื้นฐานสัญญาออปชัน บทที่ 6 การประเมินมูลค่าและการประยุกต์ใช้สัญญาออปชัน บทที่ 7 ความรู้พื้นฐานสัญญาสวอป และ บทที่ 8 การประเมินมูลค่าและการประยุกต์ใช้สัญญาสวอป หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับอาจารย์ นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ผู้ที่สนใจจะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุนในตราสารอนุพันธ์



เลขเรียกหนังสือ : SET 332.632 ต172ก 2564

หนังสือ "การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารทุน" เล่มนี้ เขียนโดย ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อยู่ในกลุ่มวิชาที่ 3 การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ ลงทุนภายใต้หลักสูตรการวิเคราะห์และการจัดการลงทุนขั้นพื้นฐาน โดยมีโครงสร้างเนื้อหาที่สำคัญ แบ่งออกเป็น 12 บท ได้แก่ บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารทุน บทที่ 2 ตลาดตราสารทุน บทที่ 3 การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและการวิเคราะห์ปัจจัยมหภาค บทที่ 4 การวิเคราะห์อุตสาหกรรม บทที่ 5 การวิเคราะห์บริษัท บทที่ 6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประมาณการทางการเงินเพื่อการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญ บทที่ 7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญ บทที่ 8 การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด บทที่ 9 การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญด้วยวิธีกำไรคงเหลือ บทที่ 10 การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญด้วยวิธีสัมพัทธ์ บทที่ 11 ใบสำคัญแสดงสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ บทที่ 12 การวิเคราะห์การลงทุนโดยคำนึงถึงความยั่งยืน หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับอาจารย์ นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ผู้ที่สนใจจะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุนในตราสารทุน

